

## สพฐ.แจงพร้อมรับประเมิน

นำเสนอเมื่อ : 27 ก.ค. 2558

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) แจงยุทธศาสตร์ทั้งพัฒนาบุคลากรแกนนำ จัดชุดฝึกอบรม และพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติหรือ PISA ซึ่งปีนี้ได้เพิ่มการประเมินเป็น 4 ด่าน และปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ หวังให้นักเรียนมีความพร้อมรับการประเมิน และยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ โดยเด็กไทยวัย 15 ปี ทั่วประเทศ จะถูกสุ่มเข้ารับการประเมินระดับนานาชาติในเดือนสิงหาคมนี้

นายกุมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) และเข้าร่วมกิจกรรมองค์การ คือโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ตั้งแต่ ปี 2543 โครงการดังกล่าวได้ประเมินสมรรถนะเยาวชนของประเทศสมาชิกที่อยู่ในช่วงอายุ 15 ปี ด้านการรู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ โดยจะทำการประเมิน 3 ปีต่อครั้ง และในเดือนสิงหาคม ปี 2558 นี้จะครบรอบการประเมินอีกครั้ง โดยได้กำหนดให้มีการประเมินด้านการแก้ปัญหาแบบรวมมือ เพิ่มเติมจากการประเมินที่ผ่านมา อีกทั้งได้ปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินจากการใช้กระดาษข้อสอบ ดินสอ และปากกา มาเป็นการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการทำข้อสอบที่มีลักษณะของการโต้ตอบและการตอบกลับ

นายกุมล กล่าวต่อว่า การเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมสำหรับการประเมินในปี 2558 และการยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยให้ทัดเทียมนานาชาติเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เตรียมการในเรื่องนี้อย่างเข้มข้นตั้งแต่การพัฒนาวิทยากรแกนนำ ให้องค์ความรู้ และฝึกปฏิบัติครูภาษาไทย ครูคณิตศาสตร์ และครูวิทยาศาสตร์ ในทุกพื้นที่ให้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการอ่าน วิเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งที่อ่าน เชื่อมโยงแปลความไปสู่การหาคำตอบที่ถูกต้องได้ สิ่งเหล่านี้จะเป็นฐานที่สำคัญในการที่จะเชื่อมไปสู่สมรรถนะตามกรอบของ PISA รวมทั้งการเตรียมความพร้อมให้เด็กในพื้นที่ห่างไกลได้เรียนรู้กระบวนการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการสอบ และออกประกาศกระตุ้นเตือนให้เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาทั่วประเทศ ให้ความสำคัญและเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จับใจความสำคัญ ดีความ และคิดวิเคราะห์ให้ครอบคลุมสมรรถนะทั้ง 4 ด้าน และจัดให้นักเรียนรู้จักและคุ้นเคยกับข้อสอบ PISA ก่อนการสอบจริงในเดือนสิงหาคมนี้

"ในเดือนสิงหาคมนี้เด็กไทยที่อยู่ในช่วงอายุ 15 ปี จากทุกสังกัดทั่วประเทศจะต้องถูกสุ่มเข้าประเมินระดับนานาชาติ (PISA) สพฐ.มีนักเรียนมากกว่าครึ่งหนึ่งที่จะต้องถูกสุ่มเข้ารับการประเมินจึงต้องมีการเตรียมการเรื่องนี้อย่างเต็มที่ หากมีความเข้าใจที่ตรงกัน เห็นความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียน และปฏิบัติตามแผนการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีความพร้อมแล้ว การเข้าสู่การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ ปี 2558

ผลจะเป็นเช่นไรก็ถือว่าเราได้ยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศอย่างเต็มที่แล้ว  
ว หวังว่าผลการประเมินครั้งนี้จะดีและสูงขึ้นกว่าครั้งที่ผ่านมาในปี 2555 "

ที่มา: [หนังสือพิมพ์บ้านเมือง](#)